
 

 
 

กรมการค้าภายในลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ชีแ้จงโครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากะพง 
------------------------------------------------- 

               กรมการค้าภายในลงพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม ชี้แจงโครงการช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากะพง ใน
แหล่งเพาะเลี้ยงส าคัญ 24 จังหวัด เตรียมช่วยค่าบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 40 บาท เป้าหมาย 1,500 ตัน 
เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิต และผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เผยยังจะเดินหน้าประสานผู้ประกอบการ ผู้
รวบรวม ห้างค้าส่งค้าปลีก เข้าไปรับซ้ืออย่างต่อเนื่องด้วย  
  นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการลงพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นจังหวัดแหล่งผลิตปลากะพง เพ่ือติดตามสถานการณ์การค้าปลากะพง ว่า กรมได้
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการเชื่อมโยงการระบายจ าหน่ายปลากะพง ปี 2567  
ในแหล่งเพาะเลี้ยงส าคัญ 24 จังหวัด หลังจากท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) 
ได้มีมติอนุมัติการด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2567 ที่ผ่านมา เพ่ือให้เกษตรกรได้รับรู้ และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นโครงการที่จะช่วยเร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกรและช่วยยกร ะดับ
ราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงการระบายจ าหน่ายปลากะพง ปี 2567 มีระยะเวลา
ด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไปโดยอนุมัติวงเงิน 60 ล้านบาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ในอัตราไม่เกินกิโลกรัม (กก.) ละ 40 บาท ได้แก่ ค่าบริหารจัดการผลผลิตให้แก่เกษตรกร ในอัตราไม่เกิน กก.ละ 
30 บาท และค่าบริหารจัดการด้านการตลาด อาทิ ค่าเก็บรักษา ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลากะพงหรือผู้รวบรวม ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินอัตรา กก. ละ 10 บาท เป้าหมาย 1,500 ตัน  
  นอกจากนี้ เพ่ือเป็นการช่วยเร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร กรมยังได้ประสานผู้ประกอบการ 
ผู้รวบรวม ห้างค้าส่งค้าปลีก โดยในวันนี้ได้ประสานห้าง Go Wholesale เข้าไปรับซื้อผลผลิตปลากะพงจากปาก
บ่อของผู้เลี้ยงในแหล่งผลิตต่าง ๆ และจะน าไปจ าหน่ายผ่านช่องทางที่ผู้ประกอบการมีอยู่  รวมทั้งจัดกิจกรรม
รณรงค์การบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลากะพง หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาปลา
กะพงตกต่ า เนื่องจากมีการน าเข้าปลากะพงจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงมีมาตรการช่วยเหลือ ทั้งการช่วย
ค่าบริหารจัดการ และช่วยระบายผลผลิต เพื่อให้ผู้เลี้ยงมีรายได้ท่ีเหมาะสม และขายผลผลิตได้คุ้มต้นทุน 
  ด้านนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัด
สมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ท่านได้รับทราบปัญหาของพ่ีน้อง
เกษตรกรชาวประมงทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนของปลากะพง ซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับประมงจังหวัดและ
พาณิชย์จังหวัดที่จะดูแลและช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรทั้งระบบ และจังหวัดจะรวบรวมปัญหาต่างๆ เพ่ือรายงาน
ให้ส่วนกลางได้รับทราบ ซึ่งนโยบายจากส่วนกลาง จังหวัดจะน ามาด าเนินการขับเคลื่อนและแก้ไข  ทั้งนี้พาณิชย์
จังหวัดจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้า เพ่ือเตรียมการด าเนินการเข้าช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรในการบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด 
 



  ส่วนคุณนาตยา พูลทั่วญาติ ประธานกลุ่มสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง -บางแก้ว จ ากัดและ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ภาครัฐมีมาตรการและด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง
ปลากะพง และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ห้างต่างๆ ลงมาสนับสนุนโดยการรับซื้อ และในส่วนของมาตรการที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรกิโลละ 30 บาท คิดว่าจะสามารถช่วยต่อลมหายใจของพวกเราไปได้อีกระยะหนึ่ง ส่วนใน
เรื่องของการเลี้ยงทางเกษตรกรมีการปรับปรุงในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน  
มากขึ้น จากอดีตสู่ปัจจุบันสร้างมาตรฐานให้กับฟาร์มเรามี GAP ฟาร์ม การันตีได้ว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของคน
จังหวัดสมุทรสงครามปลอดภัย ปลอดสารเคมีและถูกสุขอนามัยอนามัยแน่นอน 
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